

Số: 1132CV- PGDDĐT

Nam Sách, ngày 27 tháng 11 năm 2024

V/v triển khai thực hiện quy định của pháp luật về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”

Kính gửi: Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS.

Thực hiện Công văn số 2486/SGDDĐT-VP ngày 13/11/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Phối hợp với Ban ATGT, lực lượng cảnh sát giao thông các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, hậu quả và trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, chi đoàn, chi đội, các giờ học ATGT chính khoá, hoạt động ngoại khoá và các buổi họp phụ huynh học sinh. Tổ chức cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT; không điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện và không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

2. Yêu cầu học sinh tự đi xe đến trường phải đăng kí phương tiện, chủng loại với nhà trường để phối hợp công an địa phương và các lực lượng chức năng kiểm tra, quản lý; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường cam kết không nhận trông, giữ xe trái quy định, nhất là xe mô tô trên 50cm³ của học sinh. Các đơn vị trường học khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông báo về học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đúng quy định hoặc vi phạm pháp luật về giao thông phải có trách nhiệm mời cha mẹ học sinh đến làm việc và thông báo rõ vi phạm của học sinh, yêu cầu phối hợp quản lý, giáo dục con em, cam kết không tái phạm.

3. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy định của pháp luật về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”. Phối hợp với đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện mô hình kết hợp gia đình - nhà trường – xã hội về nói “KHÔNG” với việc giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.

Nhận được Công văn, Phòng GDĐT yêu cầu các nhà trường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT;
- Như kính gửi;
- Lưu.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Trọng Phan